



เอกสารข่าวต่างประเทศ FOREIGN AFFAIRS NEWSLETTER

สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร

สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ

โทร. ๒๓๕๗/๓๑๐๐ ต่อ ๓๑๔๙-๕๐ โทรสาร ๐ ๒๓๕๗/๓๑๔๙ ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ nird@parliament.go.th

ฉบับที่ ๕ ประจำเดือนมกราคม พ.ศ. ๒๕๕๙

ประมวลข่าวต่างประเทศ

๑. ราชอาณาจักรสเปน

• นาย Carles Puigdemont ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นคาตาลันเนีย โดยได้สัญญาว่าจะผลักดันในการแยกตัวออกจากสเปนภายใน ๑๘ เดือน

๒. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์

• ศาลสูงของฟิลิปปินส์ตัดสินให้สามารถเพิ่มกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์

๑. ราชอาณาจักรสเปน : นาย Carles Puigdemont ได้รับเลือกตั้งเป็นผู้นำรัฐบาลท้องถิ่นของแคว้นคาตาลเนีย โดยได้สัญญาว่าจะผลักดันในการแยกตัวออกจากสเปนภายใน ๑๘ เดือน (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันเสาร์ที่ ๙ มกราคม ๒๕๕๙ นาย Carles Puigdemont กล่าวที่สภาท้องถิ่นหลังจากได้รับชัยชนะการเลือกตั้งให้เข้ารับตำแหน่งประธานาธิบดีของแคว้นคาตาลเนียหรือกาตาลุญญาด้วยคะแนนเสียง ๗๐ เสียงต่อ ๖๓ เสียงว่าจะแยกตัวออกจากสเปนภายใน ๑๘ เดือน ตามนโยบายของนาย Artur Mas อดีตผู้นำแคว้นคาตาลเนีย ทั้งนี้ นาย Artur Mas ได้ถอนตัวจากการสมัครเลือกตั้ง เนื่องจากพรรคอื่น ๆ ไม่สนับสนุน

ด้านนาย Mariano Rajoy นายกรัฐมนตรีของสเปน ได้สัญญาที่จะต่อสู้เพื่อความเป็นหนึ่งเดียวกันของชาติ และรัฐบาลจะไม่ยอมให้มีการกระทำใดที่จะเป็นอันตรายต่อความเป็นเอกภาพและอำนาจอธิปไตยของสเปน และนาย Rajoy ได้กล่าวทางโทรทัศน์แห่งชาติว่าจะสามารถจัดการกับความแตกต่างเพื่อปกป้องความเป็นเอกภาพของประเทศได้

เมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ รัฐสภาคาตาลเนียได้มีการลงคะแนนเสียงเพื่อเริ่มต้นกระบวนการแยกตัวออกจากสเปน ซึ่งนาย Rajoy นายกรัฐมนตรีจากพรรคอนุรักษ์นิยม People's Party - PP กล่าวว่า การแยกตัวไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญ

อนึ่ง แคว้นคาตาลเนียเป็นเมืองอุตสาหกรรมขั้นสูงและเป็นแคว้นที่ได้รับความนิยมมากที่สุดทางตะวันออกเฉียงเหนือของสเปน ซึ่งคิดเป็นสัดส่วนหนึ่งในห้าของผลผลิตทางเศรษฐกิจของประเทศ โดยพรรค PP และพรรคสังคมนิยม Socialists' Party of Catalonia - PSOE ซึ่งได้คะแนนเป็นลำดับหนึ่งและลำดับสองในการเลือกตั้งทั่วไปของสเปนเมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๕๘ คัดค้านการแยกตัวของชาวคาตาลัน

ทั้งนี้ นาย Mas ล้มเหลวในการชักจูงพรรค Popular Unity Candidacy - CUP และพรรคอื่น ๆ ที่จะทำให้ตนได้อยู่ในตำแหน่งต่อไปหลังการเลือกตั้งท้องถิ่นเมื่อวันที่ ๒๗ กันยายน ๒๕๕๘ พันธมิตรแบ่งแยกดินแดนได้รับชัยชนะในการเลือกตั้ง แต่ที่นั่งในสภาไม่เพียงพอที่จะจัดตั้งรัฐบาลชุดใหม่โดยปราศจากเสียงสนับสนุนจากสมาชิกพรรค CUP

อย่างไรก็ตาม พรรค CUP ยืนยันว่าไม่เห็นด้วยกับรัฐบาลคาตาลันที่นำโดยนาย Mas ซึ่งผิดพลาดในการลดความเข้มงวด และล้มเหลวในการจัดการการทุจริตคอร์รัปชันภายในพรรค และนาย Mas เรียกร้องให้มีการจัดการเลือกตั้งใหม่ หากไม่มีการจัดการจากรัฐบาลในการประท้วงเมื่อวันอาทิตย์ที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙

แม้ว่าผู้นำจะไม่เห็นด้วย พรรคฝ่ายแบ่งแยกดินแดนได้เห็นชอบในข้อมติเมื่อเดือนพฤศจิกายน ๒๕๕๘ ที่จะให้คาตาลเนียเป็นเอกราช โดยมีเป้าหมายเพื่อแบ่งแยกดินแดนให้แล้วเสร็จภายใน ๑๘ เดือน

ที่มา : <http://www.bbc.com/news/world-europe-35277965> (วันที่ ๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

http://www.nytimes.com/2016/01/11/world/europe/catalan-separatists-carles-puigdemont.html?_r=0 (๑๐ มกราคม ๒๕๕๙)

๒. สาธารณรัฐฟิลิปปินส์ : ศาลสูงของฟิลิปปินส์ตัดสินให้สามารถเพิ่มกองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์ (วันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙)

เมื่อวันอังคารที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙ ศาลสูงของฟิลิปปินส์ประกาศทำข้อตกลงทางทหารกับสหรัฐอเมริกาโดยอนุญาตให้เพิ่มกองกำลังสหรัฐอเมริกาในฟิลิปปินส์ เนื่องจากความตึงเครียดในทะเลจีนใต้

นักเคลื่อนไหวจำนวนกว่า ๑๒ คนที่ต่อต้านสหรัฐอเมริกาได้ประณามอยู่ด้านนอกศาลว่า ข้อตกลงดังกล่าวจะทำให้ฟิลิปปินส์ปล่อยให้มีการแทรกแซงทางทหารในภูมิภาค

ฟิลิปปินส์เป็นพันธมิตรสหรัฐอเมริกาที่แน่นแฟ้น และข้อตกลงดังกล่าวมีความสำคัญทั้งสองฝ่าย ซึ่งมีความกังวลในการกล่าวอ้างดินแดนของจีนในทะเลจีนใต้

ศาลสูงของฟิลิปปินส์มีมติ ๑๐ ต่อ ๔ เสียง เห็นชอบข้อตกลงที่อนุญาตให้กองทัพทหารสหรัฐอเมริกาตั้งฐานทัพและใช้อาวุธยุทโธปกรณ์ได้ที่ฐานทัพฟิลิปปินส์ ซึ่งมีอายุข้อตกลง ๑๐ ปี ทั้งนี้ เป็นเวลา มากกว่า ๒๐ ปี หลังจากที่ฟิลิปปินส์ขับไล่กองกำลังทหารสหรัฐอเมริกาออกจากดินแดนซึ่งแสดงถึงการต่อต้าน การล่าอาณานิคม ข้อตกลงดังกล่าวครั้งนี้เพิ่มความตึงเครียดระหว่างจีนและสหรัฐอเมริกา ซึ่งพยายามครอง อำนาจในภูมิภาคโดยการสร้างกำลังทหารในทะเลจีนใต้ ซึ่งเป็นเส้นทางเดินเรือสำคัญ นอกจากนี้ สมาชิกรัฐสภา และนักเคลื่อนไหวได้ประกาศว่าข้อตกลงเพิ่มความร่วมมือด้านกลาโหมระหว่างฟิลิปปินส์และสหรัฐอเมริกา (Enhanced Defence Cooperation Agreement – EDCA) ไม่เป็นไปตามรัฐธรรมนูญเพราะฟิลิปปินส์จะ สูญเสียอำนาจอธิปไตยให้แก่ต่างชาติ และนาย Theodore Te โฆษกศาลสูงฟิลิปปินส์ กล่าวว่า ข้อตกลง EDCA ไม่ขัดต่อรัฐธรรมนูญ และสอดคล้องกับกฎหมายและข้อสัญญาต่าง ๆ ที่มีอยู่แล้ว

ด้านนาย John Kerry รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และนาย Ashton B. Carter รัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสหรัฐอเมริกา กล่าวยินดีในคำตัดสินของศาล และเริ่มต้นเจรจากับฝ่าย ฟิลิปปินส์ด้านความมั่นคงและเศรษฐกิจ รวมถึงความตึงเครียดในทะเลจีนใต้และข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ ทางเศรษฐกิจภูมิภาคเอเชีย - แปซิฟิก

อนึ่ง ข้อตกลงดังกล่าวได้ลงนามก่อนที่ประธานาธิบดีโอบามาเดินทางเยือนฟิลิปปินส์เมื่อปี ๒๕๕๗ โดยมีสาระของข้อตกลงในการอนุญาตให้กองทัพสหรัฐอเมริกาสร้างสิ่งอำนวยความสะดวกเพื่อเก็บอุปกรณ์ สำหรับความมั่นคงทางทะเลและด้านมนุษยธรรม การปฏิบัติการด้านภัยพิบัติ รวมถึงการให้เข้าถึงฐานทัพของ ฟิลิปปินส์ แต่ยังไม่สามารถนำมาบังคับใช้เนื่องจากถูกกล่าวหาว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ จีนได้กล่าวอ้างพื้นที่เกือบทั้งหมดในทะเลจีนใต้ ซึ่งเชื่อว่าได้รับประโยชน์จากน้ำมัน และก๊าซ และได้สร้างสิ่งอำนวยความสะดวกบนเกาะ นอกจากนี้ บรูไน มาเลเซีย เวียดนาม ใต้หวัน และ ฟิลิปปินส์ ได้กล่าวอ้างกรรมสิทธิ์ทะเลจีนใต้เช่นกัน ความตึงเครียดเพิ่มขึ้นเมื่อจีนเริ่มทดลองบินบนเกาะ Fiery Cross Reef หนึ่งในสามเกาะจำลองที่ปักกิ่งสร้างสนามบิน

ที่มา : <http://www.reuters.com/article/us-philippines-usa-idUSKCN0UQ0JK20160112> ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

<http://www.nytimes.com/2016/01/13/world/asia/philippines-us-military.html> ๑๒ มกราคม ๒๕๕๙

นางสาวจรรุพรณ ลากสุรเทียนทอง
นักวิเคราะห์สัมพันธภาพปฏิบัติการ
กลุ่มงานข้อมูลข่าวสารระหว่างประเทศ
สำนักความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ
ผู้จัดทำ
๒๕ มกราคม ๒๕๕๘